



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

6 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, กรมประชาสัมพันธ์, js100, mcot, TNN, thailandplus, mthai, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, springnews, thansettakij, workpointtoday, efinancethai, sonthitalk, thebankokinsight, 77kaoded, hfocus, worldmatters)

-สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 116,640,952 ราย เสียชีวิต 2,590,866 ราย รักษาหาย 92,244,890 ราย ส่วนสถานการณ์การในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 79 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 22,004 ราย เสียชีวิตสะสมครั้งที่ 85 ราย

-WHO เรียกร้องให้ยกเว้นสิทธิบัตรวัคซีนโควิด 19 เพื่อเพิ่มการผลิต และเตือนยุโรป ไม่ควรออกพาสปอร์ตวัคซีนเพราะยังเสี่ยงระบาดโควิด...อาเซียน ที่ประชุมรมว.เศรษฐกิจอาเซียนเสนอใช้หนังสือรับรองวัคซีนดิจิทัลในกลุ่มประเทศสมาชิก... **ฟิลิปปินส์** พบผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ 52 ราย... **สหรัฐฯ** สวามิภักดิ์ซานดิเอโกฉีดวัคซีนโควิดให้กลุ่มใหญ่ 9 ตัว... **อิตาลี** สั่งห้ามส่งออกวัคซีนแอสตราเซนเนกาให้ออสเตรเลีย... **บราซิล** เร่งฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ... **กัมพูชา** สมเด็จพระนางชนฉัตรฉาน ปกป้องกันโควิดของแอสตราเซนเนกา... **ญี่ปุ่น** ขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่กรุงโตเกียวและ 3 ปริมณฑลโดยรอบ

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.พยาบาล รพ.ราชบุรี หน้ามืดหลังรับวัคซีนโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, isaranews, thestandard, 77kaoded, js100, hfocus, thaipbs, mcot) ทีวีช่อง TNN

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้รับรายงานพยาบาลที่รับวัคซีนโควิด 19 ใน จ.ราชบุรี เกิดอาการเป็นลมหน้ามืด หลังให้การรักษาอาการดีขึ้น เบื้องต้นไม่พบประวัติการแพ้ยา เตรียมนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยวัคซีนและติดตามอาการไม่พึงประสงค์ หลังรับวัคซีน เพื่อร่วมกันพิจารณาว่ากรณีนี้เกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่

#### 2.พบเชื้อโควิดกลายพันธุ์ใหม่ด้านภูมิคุ้มกันในร่างกาย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-สหราชอาณาจักร พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 กลายพันธุ์ชนิดใหม่ 16 ราย เชื้อสามารถหลบหนีระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ กำลังเร่งสอบสวน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (mcot, infoquest)

-มาเลเซีย พบผู้ป่วยโควิด 19 กลายพันธุ์ 2 ราย เดินทางกลับมาจากนครดูไบ เป็นเชื้อ E484K ที่แพร่ระบาดรวดเร็วกว่าเดิมและต้านทานแอนติบอดีในร่างกาย รวมถึงอาจลดประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ได้ด้วย

#### 3.ฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้วยังตรวจพบเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

-ศบค. เผย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาหับเอมิเรตส์เมื่อ 19 ก.พ. 2564 มีประวัติได้รับวัคซีน sinopharm แล้ว 2 เข็ม เมื่อ 7 ม.ค. และ 28 ม.ค. 2564 ผลตรวจหาเชื้อวันที่ 3 มี.ค. (12 วันหลังรับวัคซีน) พบเชื้อแต่ไม่มีอาการ

#### 4.จนท.สถานทูตไทยในกรุงเบอร์ลินติดเชื้อโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, js100)

-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ประกาศปิดทำการชั่วคราวหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด 19 ขอให้ผู้ที่มารับบริการในช่วง 1-4 มี.ค. 2564 เฝ้าสังเกตอาการและปรึกษาแพทย์

#### 5.คนแม่สอดถูกรังเกียจ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นายชัยพฤกษ์ ชัยธรานรักษ์ นอภ.แม่สอด กล่าวว่า อ.แม่สอด มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา แต่ละวันมีผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ทำให้ชาวบ้านต้องถูกคนจังหวัดอื่นๆ รังเกียจ ทั้งที่บุคลากรทางการแพทย์ ฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองในแม่สอดต้องทำงานหนักเป็นด้านหน้าในการสกัดกั้นไม่ให้เชื้อโควิด 19 เข้าไปสู่พื้นที่จังหวัดอื่นๆ ได้ จึงขอความกรุณาอย่ารังเกียจคนแม่สอด เพราะขณะนี้คนแม่สอดดูแลคนทั้งประเทศ

#### 6.ค่านจัดงานโปงลางแพรวา 64

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-ชาวบ้าน จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนคัดค้านการจัดงานมหรสพโปงลางแพรวาและงานกาชาด ประจำปี 2564 เพราะเกรงว่าพ่อค้าแม่ค้าที่มาจากต่างจังหวัด จะนำเชื้อโควิด 19 มาแพร่ระบาดในพื้นที่ ด้านผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ได้พิจารณาเลื่อนการจัดงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

**มาตรการของ สธ. และหน่วยงานอื่นๆ**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, thaipbs

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำนักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงผู้จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันที่ 6 มี.ค. ที่เมืองทองธานี ปฏิบัติตามมาตรการ สธ.อย่างเคร่งครัด ผู้จัดการสอบขอให้เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ข่าวสด, thailandplus, thaigov, infoquest, thebangkokinsight, workpoint)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ระบุ กรณีตลาดพรพัฒน์ จ.ปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อรายสุดท้าย เมื่อ 28 ก.พ. ถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้ ยังคงติดตามอาการผู้สัมผัสต่อเนื่องจนครบ 14 วัน ส่วนกรณีตรวจพบผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์จา จากไนจีเรีย และเคนยาติดเชื้อโควิด 19 ทั้ง 2 รายเป็นผู้ติดเชื้อที่รายงานไปแล้วเมื่อวันที่ 2 และ 4 มี.ค. เดินทางเข้าไทยเมื่อ 28 ก.พ. ตรวจพบเชื้อในวันแรกของการเข้า ASQ ไม่มีอาการป่วย ส่งรักษา รพ.เอกชนในกทม. และยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในกองประกวด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, ไทยรัฐ, isaranews, INN, thebangkokinsight, thailandplus, mcot, thestandard, js100, thaigov) ทีวีช่อง NBT, TNN

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา เผย ตั้งแต่ 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2564 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของซิโนแวคแล้ว 17,697 คน พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ 270 คน ส่วนที่อาการอาจจะรุนแรงมี 2 ราย เป็นแพทย์หญิง รพ.สมุทรสาคร ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่าน่าจะเกิดจากการกินอาหารทะเลไม่เกี่ยวกับวัคซีน และพยาบาล รพ.ราชบุรี รอสอบสวนโรค จึงขอย้ำว่าการเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ ขอให้ปฏิบัติตามนี้ ก่อนเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ให้ตรวจสอบว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใดลงทะเบียนไว้หรือไม่, พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรงดอาหาร, ไม่กินยาลดไข้หรือยาแก้ปวด, แจ้งประวัติการแพ้วัคซีน ยา หรืออาหาร, หากมีไข้ ต้องเสียชีวิตรุนแรง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภูมิคุ้มกันของโรคได้ไม่ดี ให้เลื่อนออกไปก่อน สำหรับหญิงตั้งครรภ์ไม่แนะนำให้ฉีด หลังฉีดวัคซีน หากมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ปวดศีรษะรุนแรง ผื่นขึ้นทั้งตัว อาเจียน กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปากเปื่อย ให้อาบน้ำที่ที่ห้องสังเกตอาการทันที เมื่อกลับไปอยู่บ้านอาจพบผลข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีน 30 นาที-2 ชม.ได้ เช่น ผื่น ปวด บวมบริเวณที่ฉีด มีไข้ต่ำๆ และอาการจะค่อยๆ ลดลง แต่หากมีไข้สูงมากให้รีบกลับมาพบแพทย์หรือโทรแจ้ง 1669 ทั้งนี้ หลังฉีดวัคซีน 3 วัน โอกาสแพ้วัคซีนและผลข้างเคียงจะพบน้อยมาก แต่ควรสังเกตอาการต่อจนครบ 30 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., สยามรัฐ, ไทยโพสต์, thebangkokinsight, soudhaitalk)

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุ กรณีผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์จา ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาตัวเรียบร้อยแล้ว ยืนยันว่าเรามีระบบคัดกรองตามมาตรฐานของ สธ. ขอให้ประชาชนไม่ต้องวิตก และขณะนี้จังหวัดที่ยังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน คือ สมุทรสาคร ปทุมธานี และตาก ตามแนวชายแดน ขอให้ประชาชนในพื้นที่ป้องกันและเฝ้าระวังตัวเองอย่างเคร่งครัด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, thaipbs, thebangkokinsight

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศห้ามชุมนุมใน 6 จังหวัด ได้แก่ กทม. สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ mcot, ทีวีช่อง TNN

-นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 กล่าวว่า จากการพิจารณาของที่ประชุมฯ ติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนของแพทย์หญิง อายุ 28 ปี รพ.สมุทรสาคร ที่มีอาการท้องเสีย 4 ครั้ง พบไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน น่าจะเกิดจากการติดเชื้ออย่างอื่นเพราะก่อนหน้านี้บริโภคอาหารทะเล อาจทำให้เกิดอาการได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.คมชัดลึก

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ เผยผลการทดลองฉีด ใส่หน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการรับเชื้อโควิด 19 ได้ดีกว่าใส่หน้ากากชั้นเดียว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, nationtv, INN)

-ผบ.ตร. สั่งกักตัวตำรวจ 41 นาย หลังพบดาบตำรวจติดเชื้อโควิดจาก จ.สมุทรสาคร แล้วมาปฏิบัติหน้าที่คุมมือ 28 ก.พ. ส่วนตำรวจกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง 25 นาย ขณะนี้สั่งสังเกตอาการที่รพ.ตำรวจ ยืนยันดาบตำรวจนายดังกล่าวเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังในพื้นที่การชุมนุมเท่านั้น ไม่ได้เข้าไปเผชิญหน้าหรือสัมผัสกับกลุ่มผู้ชุมนุม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, thebangkokinsight

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ ระบุ ได้ประชุมทางไกลกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้ประกอบการท่องเที่ยว 216 ราย เพื่อเตรียมพร้อมแผนการเปิดประเทศในรูปแบบต่าง ๆ หลังโควิด 19 คลี่คลาย เริ่ม เม.ย.นี้ จะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวในลักษณะของ Area Quarantine กักตัวในห้องพักโรงแรม 3 วันแรก จากนั้นสามารถพักผ่อนในบริเวณโรงแรมได้ และจะตรวจหาเชื้อตามที่ สธ.กำหนด เมื่อครบ 14 วันสามารถเดินทางออกไปท่องเที่ยวได้ ส่วนไตรมาส 3 และ 4 จะนำร่องรับนักท่องเที่ยวแบบ Travel Bubble เริ่ม 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ชลบุรี พัทยา ภูเก็ต กระบี่ และสุราษฎร์ธานี

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามรัฐ

-นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร ในฐานะผู้ร่วมดำเนินงานโครงการก่อสร้างรพ.สนามศูนย์ห่วงใยสาค (แห่งใหม่)

## ประเด็นข่าว

บริเวณเชิงสะพานท่าจีน ถ.พระราม 2 ซึ่งเป็นแห่งที่ 10 รายงานความคืบหน้าว่า ก่อนหน้านี้ได้กำหนดแล้วเสร็จสามารถเปิดใช้งานได้ 5 มี.ค. 2564 แต่ต้องเลื่อนไปส่งมอบอย่างเป็นทางการให้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 8 มี.ค.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์

-สสส. ร่วมกับ สข. สถานีไทยพีบีเอส และภาคีสุภาพพระสงฆ์ จัดอบรมพระนิสิตชาวเมียนมา 50 รูป ดึงทักษะเด่นด้านภาษาช่วยเป็นล่าม-ทำคลิป-ลงพื้นที่สร้างความรอบรู้สุขภาพช่วงโควิด 19 ระลอกใหม่ พร้อมให้กำลังใจแรงงานเมียนมาผู้ต้อง ตั้งเป้า 6 พื้นที่เสี่ยง บางขุนเทียน-บางบอน-ภาษีเจริญ-บางแค-จอมทอง-หนองแขม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

-ก.การอุดมศึกษา พบว่า อัตราการใส่หน้ากากอนามัยลดลงเรื่อยๆ จึงขอความร่วมมือการสวมใส่หน้ากากอนามัย และขอให้ประชาชนระมัดระวังมากขึ้น ทั้งนี้ สถานการณ์เรื่องโรคโควิดของประเทศไทยดีขึ้นมาก ขณะนี้ประเทศไทยได้เริ่มใช้วัคซีนแล้ว โดยมีจำนวนผู้ฉีดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

### งานมหกรรมกัญชา กัญชง 360 องศาเพื่อประชาชน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, ChiangmaiNews, nationtv, mcof, INN) ทิวช่อง 7, 9, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดงานมหกรรม "กัญชากัญชง 360 องศาเพื่อประชาชน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 2564 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้ ทำความเข้าใจและเข้าถึงกัญชา กัญชง ทั้งการปลูกอย่างถูกกฎหมายและถูกวิธีการนำทุกส่วนของกัญชากัญชงไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ การวางแผนการลงทุนและสร้างอาชีพ ผ่านงานเสวนา นิทรรศการ และเวิร์กช็อปต่าง ๆ โดยอยู่ภายใต้กฎหมาย ไม่สนับสนุนการนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือนำไปใช้เสพ และต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยมีคลินิกกัญชาทางการแพทย์เปิดให้บริการวันละ 1 พันคน และนิทรรศการการแปรรูปกัญชากัญชงที่เป็นต้นแบบสร้างไอเดียให้แก่ประชาชนที่สนใจ

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ภายในงานมีการจัดกิจกรรม 3 ส่วน ส่วนแรกนิทรรศการกัญชากัญชง 360 องศาเพื่อประชาชน จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่วนที่ 2 เวทีเสวนาวิชาการระดับประเทศ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องกัญชาและกัญชง และส่วนที่ 3 การให้บริการคลินิกกัญชาทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ระบุว่า ขณะนี้ อย.ปลดล็อกการใช้กัญชา กัญชง ในส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษเพื่อประกอบอาหาร การใช้เมล็ดกัญชง น้ำมันจากกัญชงในเครื่องสำอางและอาหาร ส่วนสมุนไพรในขณะนี้สามารถนำไปใช้ได้ทุกส่วน และที่จะเร่งออกมาในอนาคตคือการอนุญาตใช้สารสกัด CBD ที่มีสารทีเอชซี THC น้อยกว่าร้อยละ 0.2 เพื่อเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง คาดว่าจะออกประกาศใช้ในเดือนมี.ค. และการอนุญาตใช้ในอาหารในเดือนเม.ย.

### วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ bluechipthai, thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ วันเสาร์แรกเดือนมี.ค.ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ได้ร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ 2564 บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นครั้งแรก ตั้งแต่ 6-19 มี.ค. 2564 ภายใต้แนวคิด "New Normal...New Landmark...Drown No More" (วิถีใหม่...พื้นที่ (เล่น) ใหม่...ไม่เสี่ยงจมน้ำ) ให้เด็กมีพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยแห่งใหม่แทนการไปเล่นบริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง โดยจัดกิจกรรมประกวด Interactive Street Art เพื่อป้องกันการจมน้ำ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ [www.ป้องกันจมน้ำ.com](http://www.ป้องกันจมน้ำ.com)

### อะพลาที่อกซิน สารก่อมะเร็งดับ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, thailandplus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงประเด็น "อะพลาที่อกซิน ในอาหารแห้งเป็นสารก่อมะเร็งดับ" ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกรายงานว่า สารอะพลาที่อกซินเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ เกิดจากเชื้อราที่มักพบปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง และเมล็ดธัญพืชต่าง ๆ พริกไทย พริกป่น กระเทียม และหอมแดง เป็นต้น เป็นอันตรายทั้งในมนุษย์และสัตว์ ไม่สามารถทำให้หมดไปด้วยความร้อนที่ใช้ในการหุงต้มอาหารทั่วไป หากได้รับเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับ เช่น โรคตับอักเสบเรื้อรัง มะเร็งตับ เป็นต้น แนะนำเลือกซื้ออาหารที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่พอเหมาะและสดใหม่ จัดเก็บอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง

### วันนอนหลับโลก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, thailandplus, ChiangmaiNews)

-นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เผย สมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลก ได้กำหนดให้วันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมี.ค.ทุกปี เป็นวันนอนหลับโลก (World Sleep Day) โดยปีนี้สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมฯ จัดงานวันนอนหลับโลกภายใต้คำขวัญ "หลับตื่นให้เป็นเวลา สุขภาพดีกว่าในอนาคต" เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการนอนหลับที่เพียงพอและสุขอนามัยการนอนที่ดีทุกช่วงวัย เนื่องจากการนอนหลับไม่เพียงพออาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ โรคประจำตัว เพิ่มโอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน แนะนำ 10 วิธีช่วยช่วยให้หลับเพียงพอและมีคุณภาพ

## ประเด็นข่าว

**คดีพริตตีวาว**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายอัจฉริยะ เรื่องรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม พร้อมกับเพื่อนสาวคนสนิทของพริตตีวาวที่เสียชีวิตหลังรับงานเอนเตอร์เทนปาร์ตี้ในบ้านหรูแห่งหนึ่งย่านเสนานิคม เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน แจ้งความดำเนินคดีรพ.เอกชนแห่งหนึ่งย่านเกษตรที่รักษาตัวในข้อหาฉ้อโกง กรณีมีการเรียกเก็บค่าอาหารคนไข้ 400 บาท โดยที่ผู้ป่วยไม่ได้รับบริการ และสัปดาห์หน้าจะฟ้องศาลเพิ่มเติมข้อหาละเมิดสิทธิผู้ป่วยจนทำให้ถึงแก่ความตาย หลังจากเคยร้องเรียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไปแล้ว ยืนยันไหมไลน์ที่รพ.แถลงขัดแย้งกับพยานหลักฐานที่ตนมี เชื่อว่าจะเอาผิดกับ รพ.ได้ และหลังจากสอบปากคำเสร็จสิ้นหมดทุกคนจะนำมาประกอบกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ รวมทั้งผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ก่อนจะนำมาพิจารณาการแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนต่อไปได้

**ร้องเรียนการเลขาธิการ สพฉ.**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-จากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพฉ. ที่มีรมว. สธ.เป็นประธานการคัดเลือกเลขาธิการ สพฉ. ได้ลงคะแนนลับและเลือก ร.อ.นพ.อัจฉริยะแพ่งมา เป็นเลขาธิการ สพฉ. ต่ออีกสมัย และ นายชิษณุ เทพไกรวัล 1 ใน 4 ผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นเลขาธิการ สพฉ. ได้ทำหนังสือร้องเรียนถึง รมว.สธ. ว่า การสรรหาเลขาธิการครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกเลิกและทำการสรรหาใหม่ให้ถูกต้อง ล่าสุด นายชิษณุเข้าพบ สว.(สอบสวน) สภ.รัตนธิเบศร์ อ.เมืองนนทบุรี เพื่อขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน หลังถูกข่มขู่จากกลุ่มผู้เสียหายผลประโยชน์กรณีที่ทำหนังสือร้องเรียนดังกล่าว

**รพ.ถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิต**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-รพ.สถาบันบาราศนราดูล ซึ่งถูกวินจยย. รุมทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีเลือดคั่งในสมอง เสียชีวิตแล้ว